
sþ. 120. Fyrirspurnir. [105. mál]
1. Til félagsmálaráðherra um frumvarp til laga um Húsnæðismálastofnun ríkisins.

Frá Þorv. Garðari Kristjánssyni.

Hvað líður meðferð á frumvarpi til laga um breyting á lögum um Hús-
næðismálastofnun ríkisins, um Íbúðarlán til eflingar byggðajafnvægis o. fl., sem
efri deild Alþingis samþykkti 6. maí 1974 að vísa til ríkisstjórnarinnar?

II. Til félagsmálaráðherra um veitingu íbúðarhúsalána.

Frá Helga F. Seljan.

Hvenær er áætlað að lán verði veitt úr Byggingarsjóði ríkisins til þeirra
húsbyggjenda, sem gert höfðu Íbúðir sínar fokheldar fyrir 15. nóv. s.L?


